

nguyenthi leyen
Jun 18 at 1:51 AM

Động báo thù.

18/06 – Thứ Hai tuần 11 tháng 6 năm.

"Thầy báo các con: đừng chớ ngạo lòng vì kẻ hung ác".

Lời Chúa: Mt 5, 38-42

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đồ rằng: "Các con đã nghe thầy báo: "Mắt đền mắt, răng đền răng".

Còn Thầy, Thầy báo các con: đừng chớ ngạo lòng vì kẻ hung ác; trái lại, nếu ai vả má bên phải của con, thì hãy đưa má bên kia cho nó nữa. Và ai muốn kiện con đòi áo trong của con, thì hãy trao cho nó cả áo choàng nữa. Và ai bắt con đi một dặm, thì con hãy đi với nó hai dặm. Ai xin, thì con hãy cho. Ai muốn vay mượn, thì con đừng khước từ".

Suy Niệm-CHIA SẺ-SẴNG : Động báo thù

******* *FORGIVENESS IS HEALING -THA THỨ LÀ CHỮA LÀNH CƠ THỂ VÀ TÂM***

"Mắt đền mắt, răng đền răng", đó là công thức của luật báo thù. Nhưng tôi xúc phạm đến tôi bao nhiêu, tôi phải làm gì cho người đó bớt đau khổ. Kinh nghiệm cho thấy là đưa ra trên sân công bằng, nhưng đây là sự công bằng theo mô hình của loài người. Luật trả thù này đã được ghi chép thành văn trong luật của vua xứ Babylon năm 1750 TCN. Trong Kinh Thánh, người ta cũng có thể thấy vài công thức của luật trả thù này, và đó là sự bắt toàn của Luật Môsê thời Cựu Ước.

Nhưng luật trả thù này không hề có trong những luật lâu đời, mà còn nằm trong tâm hồn con người mới thôi. Chúa Giêsu muốn nhắc cho các môn đồ Ngài xưa cũng như nay, là cần phải sẵn sàng dẹp bỏ ngay những bản thân mình mà bỏ đi động: "Đừng chớ ngạo lòng vì kẻ hung ác". Ngài nhìn nhận những tình huống mà người môn đồ phải có, đó là tình huống tha thứ, vượt qua đi u anh

em xúc phạm đến mình.

Đây là hình thức cao cả của tình yêu Kitô: yêu tha thứ mà không đòi hỏi gì, cũng không chờ đợi gì. Như vậy câu nói của Chúa Giêsu: "Ai muốn lấy áo trong của con, thì hãy cho nó cả áo ngoài" không phải là thái độ tha thứ, mà là thái độ tích cực sống yêu tha thứ như Chúa đã nêu gương trên Thập giá khi Ngài chịu nạn:

"Lạy Cha, xin tha cho chúng vì chúng không biết vì cớ chúng làm". Chúa Giêsu đã yêu tha thứ và tha thứ đến cùng, và Ngài dạy chúng ta sống theo gương Ngài, nếu chúng ta muốn trở nên môn đệ đích thực của Ngài.

***CAC BẠN CÙNG CHỊU NẠN VÀ THỰC HÀNH LỜI LỜI HÁT Kinh Hòa bình VỚI CẢ TRÁI TIM của thánh Phanxicô Assisiô:**

Lạy Chúa tể nhân, xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi nơi. Xin hãy dùng con như khí cụ bình an của Chúa, để con đem yêu tha thứ vào nơi oán thù, đem tha thứ vào nơi lăng nhăng, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn u tối.
(Trích trong 'Mỗi Ngày Một Tin Vui')
